



ที่ มท 0808.2/ ๗ 487

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนรัชฎางค์ กทม. 10200

15 กุมภาพันธ์ 2548

เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อกำจัดโรคเรื้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยการควบคุมโรคเรื้อนเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มขยายงาน เมื่อปี พ.ศ. 2500 และบูรณาการในระบบบริการสุขภาพครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2519 จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคเรื้อนระดับประเทศได้ ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดทิศทางแน่ชัดว่า ประเทศที่บรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคเรื้อนระดับในประเทศแล้ว ให้มุ่งเน้น การกำจัดโรคเรื้อนในระดับจังหวัด และระดับอำเภอต่อไป (Sub - national Elimination) ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเฉลิมฉลอง ในพระบรมราชวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ “โครงการรณรงค์ ประชากรร่วมใจกำจัดโรคเรื้อนในพื้นที่อำเภอที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุข ถวายเป็นพระราชกุศล ทรงครองราชย์ ครบ 60 ปี (โครงการ พร. 60)” เป็นเวลา 2 ปี ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2550 และขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อลด และกำจัดการแพร่โรคเรื้อน ในชุมชนให้หมดไป

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัด โรคเรื้อนระดับประเทศให้หมดสิ้นไป โดยไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข สมควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและ ระวังโรคติดต่อ จะให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการดังนี้

1. พิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุน หรือประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ต่อต้านการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังเป็นสำคัญ
2. กรณีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 ประกาศใช้แล้ว แต่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมิได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ ให้พิจารณาดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนที่ ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการดังกล่าว โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

3. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ในชุมชนมีผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนหรือโรคผิวหนัง ขอให้พิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนไว้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ชุมชนปลอดจากโรคเรื้อนอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญชัย สุนทรย์กัญญ์)  
รองปลัดกระทรวง รัชชาราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
โทร. 0-2241-9049  
โทรสาร 0-2241-8972  
H. 51288 ต่อ 1538